

## รามเกียรติ์ ตอนที่ ๒

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ค. 2552

### รามเกียรติ์

### เนื้อเรื่องย่อ ตอนที่ ๒

เป็นเรื่องราวของพระรามตั้งแต่ประสูติ จนกระทั่งเสร็จศึกลงกา เริ่มเรื่องตั้งแต่ท้าวทศรถแห่งกรุงอโยธยา มีมเหสีสามองค์ แต่ไม่มีโอรส จึงทำพิธีขอโอรสจากเทวดา โดยเชิญฤๅษี กไลโกฏมาเป็นประธาน ในระหว่างทำพิธี มีอมมนุษย์เชิญถาดขาวทิพย์ผุดขึ้นมากลางกองไฟในพิธี

นางกานาสูรโฉบไปได้ครึ่งก้อนให้นางมณฑิมาเหสีของทศกัณฐ์  
นางเสวยแลวทรงครรภกลอดลูกเป็นนางสีดา  
แต่พิเภกทำนายว่าเป็นกาลกนิเกิดมาลางผลาญวงศัยกษ  
ทศกัณฐ์จึงเอาไปทิ้งน้ำเสีย  
พระชนกแห่งเมืองมิติลาซึ่งทรงผนวชเป็นฤๅษี  
เก็บนางขึ้นใส่ผอบฝังไว้ในดิน  
ต่อมาจึงขุดขึ้นแล้วเลี้ยงไว้เป็นธิดาบุญธรรม  
สวนมเหสีของท้าวทศรถทั้งสามองค์ เมื่อเสวยขาวทิพย์  
จึงทรงครรภและประสูติโอรส คือนางเกาสุริยาประสูติพระราม  
นางไภยเกษีประสูติพระพรต  
นางสมุทรชาประสูติพระลักษมณ์และพระสัตรุด ตามลำดับ

เมื่อพระรามมีพระชันษาได้ ๑๖ ปี ได้ไปปราบยักษ์คือกานาสูร ตามคำขอของพระฤๅษี  
ที่ถูกยักษ์มารังควานจนบำเพ็ญพรตไม่ได้ พระรามพระลักษมณ์มาากานาสูรตาย ต่อมาโรค  
กับสวาทูลูกของกานาสูรมาแค้นแทนมารดา สวาทู ตาย มาริตหนีไปได้แล้วพระฤๅษี  
จึงพาพระรามและพระลักษมณ์ไปเมืองมิติลา ในขณะที่ท้าวชนกประกาศเชิญฤๅษีตรีภพให้ประลองกำลังยกศร  
พระรามยกได้ จึงได้อภิเษกกับนางสีดาตอนเดินทางกลับอโยธยา พระรามต่อสู้กับรามสูร และพระรามชนะ

ส่วนเรื่องทศกัณฐ์กล่าวถึงควายทศกัณฐ์ที่คอยวัดรอยตีนพ่อ  
ครั้นโตเท่าพ่อแล้วก็ทำวทพารบและได้ฆ่าพ่อตาย แล้วกล่าวถึงพาลีรบกับทศกัณฐ์ในถ้ำจนเลือดไหลออกมาปากถ้ำ  
สุครีพน้องพาลีเขาใจว่าพาลีถูกฆ่าตายจึง ปิดปากถ้ำเมื่อพาลีออกจากถ้ำได้ก็โกรธ ชับ สุครีพให้ออกจากเมือง

สุครีพจึงไปอยู่ป่ากล้วยแห่งเดียวกับที่ หนุมานบำเพ็ญพรตอยู่

ในสมัยที่พระรามเรียนศิลปศาสตร์หัตถ์ยงศร  
ได้ยงศรล่อนางกุจจีพี่เลี้ยงหลังค่อมของนางไภยเกษี  
เป็นเหตุไ้หนางผูกใจเจ็บทูลยุยงให้นางไภยเกษีของราชสูมบัติให้พระพรต  
และขอให้เนรเทศพระรามออกเดินป่าเป็นเวลา ๑๔ ปี ทาวทศรถจำต้องปฏิบัติ

ตามคำสั่งญาติที่เคยให้ไว้กับนางไภยเกษี พระรามจึงต้องออก เดินป่า  
มีพระลักษมณ์และนางสีดาติดตามไปด้วย ฝ่ายพระพรตและพระสัตรุดอนชาพระราม  
ซึ่งอยู่ที่เมืองไภยเกษีได้ทราบข่าวว่าพระบิดาจะอภิเษกพระรามเป็นยุพราช จึงเดินทางมาโยธยาจะช่วยงาน  
แต่เมื่อได้ทราบความจริงว่าพระรามถูกเนรเทศ และพระบิดาสินพระชนม พระพรตโกรธพระมารดา  
เมื่อจัดการพระศพทาวทศรถแล้วก็ออกตามพระรามกลับมาครองราชย์ แต่พระรามไม่ยอม  
อ้างว่าต้องการรักษาความสัตย์ของบิดา จึงได้ประทานรองพระบาทหมยามาตั้งไว้แทนพระองค์  
และพระพรตรักษาเมืองคอยพระรามจนกว่าจะเสด็จกลับ

พระราม พระลักษมณ์ และนางสีดาได้เดินทางต่อไป ได้พบอสูรชื่อพิราพ พระรามรบชนะ  
เดินป่าต่อไปถึงฝั่งแม่น้ำโคทาวารี นางสามนักษานองสาวทศกัณฐ์ ซึ่งขณะนั้นเคราะห์เพราะชีวหาผู้เป็นสามีตายไป  
ครั้นนางพบพระรามจึงหลงรักอยากได้พระรามเป็นสามี เมื่อไม่สำเร็จจึงรังแกนางสีดา  
จนพระลักษมณ์ต้องตัดตีนมือและเชือดหูจุมูกขาด นางจึงไปฟ้องพี่ทั้งสามคือ พุษณ์ ขร และตรีเศียร  
ให้มาแก้แค้นแทน แต่ถูกพระรามสังหารตายหมด นางสามนักษา จึงไปเล่าถึงความงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟัง  
ทศกัณฐ์ให้มารีศแปลงเป็นกวางทองมาล่อ นางสีดาอยากได้กวางทองจึงขอให้พระรามออกตามจับ

### ระหว่างนี้ทศกัณฐ์จึงเข้าลักพานางสีดาไปได้

พระรามพระลักษมณ์ออกติดตามพบนกกสดายุและอสูรต่าง ๆ  
จนถึงป่ากล้วยที่หนุมานและสุครีพได้สาบานไว้  
พระรามมีบิรवारสำคัญที่เป็นลิงหลายตัว นอกจากหนุมานกับสุครีพอยู่  
ได้พบหนุมานและสุครีพ ต่างสัญญาว่าจะช่วยเหลือกัน  
และพระรามได้ฆ่าพาลีตาย สมตามคำที่พาลีได้สาบานไว้  
ตอนนี้พระรามมีบิรवारสำคัญที่เป็นลิงหลายตัว  
นอกจากหนุมานกับสุครีพแล้ว ยังมีชมพูพาน นิลพัท องคต ฯลฯ  
กับพลลิงอีกมากมาย แล้วช่วยกันตามหานางสีดา  
ฝ่ายหนุมานได้ถวายแหวนของพระราม  
ซากลับได้ทำลายสวนทศกัณฐ์จนเกิดรบพุ่งกัน  
ในที่สุดยักษ์จับหนุมานได้ แต่ฆ่าเท่าไรก็ไม่ตาย  
หนุมานออกอุบายให้เผาตัว ทศกัณฐ์เสียรู้ จุดไฟเผาหนุมาน  
หนุมานจึงเผลอลงกาอุดูวายสิ้นแล้วหนีรอดมาได้  
ทศกัณฐ์ขอให้เทวดาสร้างเมืองลงกาให้ใหม่

ต่อมาทศกัณฐ์ฝันร้าย พิเภกทำนายว่าจะเสียเมืองเสียตัวและเสียวงศ์วานถ้าไม่ส่งสีดาคืน  
ทศกัณฐ์โกร๊วขับพิเภกออกจากลงกา พิเภกจึงออกมาอยู่กับพระรามและทำพิธีถือน้ำถวายสัตย์  
ทศกัณฐ์ปลอมเป็นฤๅษีมายุให้พระรามระแวงพิเภกกับสุครีพแต่ไม่สำเร็จ  
ทศกัณฐ์จึงให้เบญยกายลูกพิเภกปลอมเป็นสีดาทำตายลอยนำมา

พระรามลงไปสรงน้ำเห็นเข้าก็เชื่อว่าจริงและเศร้าโศกมาก แต่หนุมานรู้เท่าทัน จึงจับนางไว้ชักถามไฉนนางเป็นเมียแล้วปล่อยให้ไป ต่อมาพระรามให้พลลิงจงถนนข้ามทะเลไปลงกา ขณะที่ยองถนนหนุมานได้วิวาทกับนิลพัท จนพระรามต้องส่งนิลพัทไปรักษาเมืองขีดขินและคอยส่งเสบียง และมีเรื่องนางสุพรรณมัจฉาขัดขวางการจองถนน หนุมานลงไปจับตัวและนางเป็นเมีย มีบุตรชื่อมัจฉานู ต่อมาไม่ทราบจากกรุงบาดาลนำไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม เมื่อจองถนนเสร็จแล้วพระรามยกพลข้ามไปประชิดลงกา แล้วให้อองคตเข้าไปสื่อสารขอสีดาคืน ทศกัณฐ์ให้จับอองคต เกิดการต่อสู้กันขึ้นจนยักษ์ตายหลายคน อองคตกลับมาได้ ทศกัณฐ์ให้ยกฉัตรแก้วขึ้นบัง ดวงอาทิตย์ทำให้มีดมน แล้วชวนนางมณโฑกับนางสนมกำนัลขึ้นไปอยู่บนฉัตรเพื่อดุกองทัพของพระราม ฝ่ายทหารพระรามมองไม่เห็นแสงอาทิตย์ สุครีพจึงขึ้นอาสาไปหักฉัตร ได้เกิดสู้รบกับทศกัณฐ์ สุครีพชนะ ตอนต่อมากลางถึงไม่ทราบพลักพระรามไปเมืองบาดาล แต่หนุมานตามไปช่วยกลับมาได้

ต่อมาจึงกล่าวถึงสงครามลงกา ซึ่งเป็นเรื่องยืดเยื้อ ต่างฝ่ายต่างผลัดกันแพ้และชนะหลายครั้งหลายหน ทศกัณฐ์ได้ญาติมิตรจำนวนมากมาออกต่อสู้กับพระราม สรุปลีกครั้งสำคัญ ๆ ได้ดังนี้คือ

**๑. ศิกกุมภกรรณ** เมื่อกุมภกรรณยกทัพออกมา พิเภกออกไปพูดขอร้องห้ามมิให้รบ กุมภกรรณฟังเหตุผลของพิเภก แต่ด้วยเห็นว่าทศกัณฐ์เป็นพี่ชาย จึงทำตามคำสั่งทศกัณฐ์ สุครีพยกทัพออกมารบ กุมภกรรณจับสุครีพหนีบรักแร้ไป แต่หนุมานไปช่วยหนีกลับมาได้ กุมภกรรณได้รบกับพระลักษมณ์ พระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ แต่แก้กินได้ ต่อมากุมภกรรณไปนอนทอดน่านมิให้ไหล เพื่อให้กองทัพพระราม อดน้ำ หนุมานตามไปแก้ไคและเมื่อกุมภกรรณยกมารบอีก จึงถูกพระรามสังหารตาย

**๒. ศิกอินทรชิต** อินทรชิตได้รบกับฝ่ายพระรามหลายครั้ง บางครั้งได้ใช้กลอุบายหลอกฝ่ายพระราม เช่น แปลงเป็นพระอินทร์ซึ่งางเราววิณ ให้สุขาจารย์ปลอมเป็นสีดา เอาตัวมาตัดหัวให้พระรามดูกลางสนามรบ และบางครั้งได้ใช้ฝีมือความสามารถต่อสู้กัน ต่างฝ่ายต่างผลัดกันแพ้เสียพล่า และในที่สุดอินทรชิตต้องศรพระรามตาย

**๓. นอกจากนี้ยังมีสหายญาติมิตรของทศกัณฐ์** อีกมากมายที่ช่วยทศกัณฐ์รบ แต่ถูกพระรามสังหาร เช่น สหัสเดชะ ราชานางปางตาล และมุลพลัม อุปราชปางตาล ทั้งสองเป็นสหายทศกัณฐ์ แสงอาทิตย์ลูกพญาขร สัตถุราชแห่งจักรวาล ตริเมฆลูกตรีเศียร สัทธาสูรราชแห่งอุสสงสหายของทศกัณฐ์ วิรุณจำบังลูกพญาทุษณ เมื่อญาติมิตรเหล่านี้ถูกฆ่าตาย ทศกัณฐ์ทำพิธีอุโมงค์ชุบตัวให้เป็นกายสิทธิ์ แต่ไม่สำเร็จเพราะถูกทำลายพิธีเสียก่อน

ต่อมาทศกัณฐ์ไปเชิญท้าวมาลีวราชผู้มีวาจาสิทธิ์มาว่าความ ทศกัณฐ์กล่าวหาพระรามเพื่อให้ท้าว มาลีวราชแข่ง แต่ท้าวมาลีวราชมิได้หลงคำของทศกัณฐ์คือไม่ฟังความข้างเดียว ให้ไปเชิญพระราม นางสีดา เหลาเทวดามาให้ปากคำ แล้วทรงชี้ขาดโดยคำพยานคนกลางคือนางสีดา และให้ทศกัณฐ์ส่งสีดาคืน ทศกัณฐ์ไม่ยอมจึงถูกท้าวมาลีวราชแข่ง ในที่สุดเมื่อทศกัณฐ์ออกทำสงคราม หนุมานรับอาสาไปหลอกเอากลองดวงใจมาได้ ครั้นพระรามแผลงศรตองทศกัณฐ์ หนุมานจึงขยี้ดวงใจทศกัณฐ์จนทศกัณฐ์สิ้นชีวิต

เมื่อได้นางสีดากลับคืนมาแล้ว พระรามให้นางสีดาลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ให้พิเภกครองลงกา แล้วพระราม พระลักษมณ์และนางสีดาเดินทางกลับอโยธยา ขณะเดินทางกลับ อัศกรรณสหายของทศกัณฐ์และบรรลัยกลับ

ลูกของทศกัณฐ์ที่พญานาคเอาไปเลี้ยงไว้ ยกทัพมาสู้กับพระรามเพื่อ

แก้แค้นแทนทศกัณฐ์ แต่ถูกฆ่าตายหมด แล้วพระรามให้หนุมานครองเมืองอโยธยาเพื่อบำเหน็จความชอบ แต่หนุมานทำตามรับสั่งหนึ่งวัน ก็ถวายเป็นเมืองคืน

เพราะเห็นว่าตนไม่สมควร พระรามจึงสร้างเมืองลพบุรีให้ครอง